



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย อำเภอ นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พล ๐๒๓๓/๕๒๑

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตามมาตรการ กลไก ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

เรียน สาธารณสุขอำเภอ นครไทย

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทยมีภารกิจในการบริการจัดการเว็บไซต์ของสาธารณสุขอำเภอ นครไทยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ Government (Website Standard) นั้น

ในการนี้ หน่วยงานขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖(ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ได้พบว่ามี การนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ของภาครัฐและกฎ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๖) พบว่ามีความถูกต้องในแนวทางที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA )

เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยเคร่งครัดและขออนุญาตนำรายงานผลฉบับนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแบบฟอร์ม การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภาวุธ ปานเกิด)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เห็นชอบ




(นายทวิช เพ็งสลด)

สาธารณสุขอำเภอ นครไทย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัด

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย วัน/เดือน/ปี : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ตามหลักการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA ) โดยตามเกณฑ์ MOIT๔ กำหนดให้หน่วยงานมีการประกาศเผยแพร่ ข้อมูล การดำเนินการ การป้องกันผู้มีส่วนได้เสียที่ในการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาขึ้นบนเว็บไซต์ ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ นครไทย	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b>  (นายภาวุธ ปานเกิด) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b>  (นายทวิช เพ็งสลด) สาธารณสุขอำเภอ นครไทย วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b>  (นางสาวมณีรัตน์ สอนเสียม) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	